

Số: 441/BC-UBND

Mỹ Hào, ngày 29 tháng 9 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật Nhà nước

Kính gửi: Thanh tra tỉnh.

Thực hiện Công văn số 400/TTT-PCTN ngày 07/9/2023 của Thanh tra tỉnh về việc báo cáo công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật của Nhà nước, UBND thị xã tổng hợp báo cáo như sau:

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Theo quy định của pháp luật, UBND thị xã không có thẩm quyền thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật của Nhà nước. Do vậy, từ tháng 01/2013 đến tháng 9/2023, UBND thị xã không ban hành văn bản nào để thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tuy nhiên, để thực hiện chức năng quản lý nhà nước, UBND thị xã đã ban hành một số văn bản hành chính để triển khai thực hiện nhiệm vụ có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Hàng năm, căn cứ quy định của pháp luật và chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn của Thanh tra tỉnh, UBND thị xã đã ban hành các Quyết định, Kế hoạch về nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng như: Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 11/3/2013 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/12/2012 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Hội nghị lần thứ ba, BCH Trung ương Đảng khóa X về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí";

Ngoài ra, UBND thị xã còn tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy ban hành các Chỉ thị về nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng như: Chỉ thị số 07-CT/ThU ngày 20/01/2021, Chỉ thị số 19-CT/ThU ngày 18/02/2022. Để thực hiện các Chỉ thị

của Thị ủy, UBND thị xã đã ban hành các Kế hoạch triển khai thực hiện như: Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 20/01/2021 về thực hiện Chỉ thị số 07-CT/ThU ngày 20/01/2021; Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 20/4/2021 về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn thị xã; Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 21/02/2022 về thực hiện Chỉ thị số 19-CT/ThU ngày 18/02/2022; Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 04/4/2022 về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022; Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 18/11/2022 về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 08/10/2019 về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch trong hoạt động trên các lĩnh vực như: quản lý, sử dụng ngân sách, đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản;... tăng cường công tác tự kiểm tra để phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng.

Hàng năm, UBND thị xã ban hành các văn bản triển khai việc thực hiện kê khai, công khai tài sản thu nhập. Kết quả, từ năm 2013 đến năm 2022, có 3.897 lượt cán bộ, công chức thực hiện kê khai, công khai tài sản thu nhập.

2. Công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của thị xã

Từ năm 2013 đến năm 2023, Ủy ban nhân dân thị xã đã tiến hành 11 cuộc thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại các xã, phường trên địa bàn. Qua thanh tra đã phát hiện một số tồn tại như việc công khai thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực như tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản, việc thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn chưa đảm bảo đúng quy định; ... Kết thúc thanh tra đã yêu cầu UBND các xã, phường khắc phục những tồn tại nêu trên, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng, xây dựng kế hoạch cụ thể để phối hợp và phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ xã, phường và các tổ chức thành viên trong công tác phòng, chống tham nhũng.

3. Trong công tác quản lý, sử dụng đất đai

UBND thị xã đã triển khai thực hiện tốt việc lấy ý kiến của nhân dân tham gia vào dự thảo Luật Đất đai năm 2013, dự thảo các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2013; Thực hiện Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 13/01/2023 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), UBND thị xã đã ban hành Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 06/02/2023 triển khai việc lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn thị xã. Từ kết quả tổng hợp ý kiến đóng góp của nhân dân, UBND thị xã đã có Báo cáo số 92/BC-UBND ngày 20/3/2023 về tổng hợp kết quả đóng góp ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên bảo đảm về nội dung và thời gian.

Thực hiện quy định của pháp luật và của tỉnh về thẩm định giá đất, UBND thị xã đã ban hành Quyết định số 1523/QĐ-UBND ngày 16/6/2023 thành lập Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể thị xã Mỹ Hòa để triển khai thực hiện tại địa phương.

4. Trong lĩnh vực đấu thầu

Trên địa bàn thị xã đã thực hiện đầu tư xây dựng công trình dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước bảo đảm đúng trình tự, thủ tục quy định của nhà nước, của tỉnh. Việc triển khai đầu tư công có hiệu quả, đặc biệt trong công tác đấu thầu lựa chọn đơn vị thi công xây lắp, giá các gói thầu đều giảm, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước, phần vốn này tiếp tục được đầu tư cho các dự án khác.

UBND thị xã đã tập trung thực hiện các dự án đấu giá quyền sử dụng đất do thị xã làm chủ đầu tư và hướng dẫn các xã, phường thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất do xã, phường làm chủ đầu tư tạo nguồn vốn xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Trên cơ sở nhu cầu của thị xã và các xã, phường, UBND thị xã đã thực hiện xin chủ trương thu hồi đất của UBND tỉnh, xin chấp thuận danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha và xây dựng bản vẽ mặt bằng các khu đấu giá theo đúng trình tự quy định của pháp luật.

Sau khi hoàn thành việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, UBND thị xã đã thường xuyên đôn đốc các cơ quan chuyên môn như: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Chi cục Thuế khu vực Mỹ Hòa - Văn Lâm hướng dẫn người trúng đấu giá thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính sau khi trúng đấu giá. Công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính được thực hiện đúng quy định. Việc tổ chức bàn giao đất ngoài thực địa cho người sử dụng đất đảm bảo công khai, minh bạch.

Để bảo đảm đúng quy định của pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất, UBND thị xã đã chỉ đạo các phòng chuyên môn có liên quan tham mưu ban hành các văn bản theo thẩm quyền về công tác đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thị xã. UBND thị xã đã thành lập các Tổ giám sát các cuộc đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thị xã, trong đó đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã là Tổ trưởng, các thành viên của Tổ bao gồm lãnh đạo các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Tư pháp và Chủ tịch UBND các xã, phường có đất đấu giá.

II. NHỮNG HẠN CHẾ, GIẢI PHÁP

1. Hạn chế, khó khăn

Việc lấy ý kiến nhân dân tham gia vào Dự thảo các văn bản của cấp trên còn chưa đạt hiệu quả cao, đôi khi còn mang tính hình thức. Nhận thức pháp luật của một số cá nhân về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực còn có hạn chế.

Còn tình trạng một số cá nhân trúng đấu giá nhưng không nộp tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất nên phải tổ chức đấu giá lại tại một số dự án. Việc quy định thời hạn nộp tiền kéo dài dẫn tới khó khăn trong quá trình đơn đốc, vận động người trúng đấu giá nộp tiền.

2. Giải pháp, kiến nghị

Tăng cường công tác tuyên truyền để thu hút hơn nữa sự quan tâm của nhân dân vào quy trình xây dựng văn bản pháp luật của nhà nước nói chung và xây dựng văn bản pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực nói riêng.

Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản có liên quan đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; thực hiện công khai, minh bạch trong các lĩnh vực quản lý nhà nước.

Tiếp nhận, xử lý kịp thời các tin báo, tố giác về tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng; tiêu cực nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Hoàn thiện thể chế về đấu giá quyền sử dụng đất để hạn chế tối đa việc một số trường hợp bỏ không thực hiện nghĩa vụ tài chính sau khi trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Vậy UBND thị xã trân trọng báo cáo. / *Quang*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch
UBND thị xã;
- Lưu: VT, TT. *xc*

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Quang
Lê Quang Hiến